

ทวท.เล็งเปลี่ยนค่านิยมสังคมสนใจอาชีพนักวิทยาศาสตร์

นำเสนอเมื่อ : 8 ก.ย. 2559

**ทวท. ประกาศร่วมเดินหน้าไทยแลนด์ 4.0 ผลักกำลังคนทางวิทยาศาสตร์
ให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ชี้เด็กสนใจเรียนวิทยนอยลง
เล็งสร้างความตระหนักสังคมไทยเปลี่ยนค่านิยมสนใจอาชีพนักวิทยาศาสตร์**

วันนี้ (7ก.ย.)ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)ในฐานะประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ ทวท. ได้มีมติเห็นชอบที่จะผลักดันสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยจะจัดโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาทั้งในระดับ StartUp, SME, และอุตสาหกรรม เพื่อมาพัฒนาโครงการปฏิรูปภาคการผลิตและบริการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รมต.ปรกณ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เป็นประธานโครงการ นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการบูรณาการการเรียนการสอน การเชื่อมโยงหลักสูตรกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากขึ้น เน้น Outcome-based curriculum มีการหารือที่จะนำหลักสูตร Work Integrated Learning (WIL) มาปรับใช้กับคณะวิทยาศาสตร์ โดยมอบหมายให้ผศ.ดร.วรุณช เกิดสินชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) เป็นประธาน

ศ.ดร.สุภา กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังหารือเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาที่เลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ซึ่งมีจำนวนลดลง ดังนั้นจำเป็นต้องทำให้สังคมเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเปลี่ยนค่านิยมในการเลือกประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ โดย ทวท.เห็นควรให้มีการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนให้อาชีพนักวิทยาศาสตร์เป็นอาชีพที่มีความสำคัญและก้าวหน้าในการร่วมพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่ให้ความสำคัญแก่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต

“ที่ประชุม ทวท. เห็นชอบคณะวิทยาศาสตร์ มก.เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ฯ โดยจะมีการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท. 42) ในหัวข้อ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สุนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” “Knowledge of the Land towards Innovation for Sustainable Future” ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค.2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว”ศ.ดร.สุภากล่าว

ขอบคุณที่มาจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 15.05 น.](#)